



จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

หน้า ๑	ผู้บริหาร
หน้า ๔	คณะกรรมการโรงเรียน
หน้า ๖	ผู้ปกครอง
หน้า ๑๐	คุณครู
หน้า ๑๒	คณะกรรมการนักเรียน

สารจากครูใหญ่

เรียน ผู้อ่านทุกท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับที่ ๒ ของทางโรงเรียนทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจดหมายข่าวฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ คำถามที่ว่า “โรงเรียนของคุณคืออะไร” นั้นดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆที่มีคำตอบที่ซับซ้อน คำถามประเภท “โรงเรียนของคุณดีอย่างไรมีคุณภาพแค่ไหนหรือสามารถทำให้มีคุณภาพได้หรือไม่” สามารถตอบได้สั้นๆ คือ “ได้” แต่กระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างคุณภาพนั้นอาจไม่ง่ายเหมือนกับการตอบคำถามมุมมองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากเยอรมันที่กำลังจะเดินทางมาประเมินคุณภาพโรงเรียน

ของเราจะเป็นอย่างไร กระผมได้นำเสนอไว้ในจดหมายข่าวฉบับที่ ๒ นี้แล้ว ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการในการประเมินคุณภาพโรงเรียน ด้วย

บทความของคุณเฮนดริก ชูมัทเคอร์ (Hendrik Schuhmacher) ก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกันนี้แต่เป็นมุมมองจากเด็กนักเรียนที่มีต่อคุณภาพโรงเรียนของเรา ซึ่งจะได้มาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนปีนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียด พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงว่าทำไมครูผู้สอน จึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับความคิดเห็นด้านลบที่จะมาจากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ได้

บทความดังกล่าว

นอกจากนี้หนึ่งในข้อบ่งชี้คุณภาพของโรงเรียนนั้นประเมินได้จากวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวมถึงนักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและมีทักษะในการเรียนที่เหมาะสมกับโลกในยุคออนไลน์และผลที่ได้รับจากการประเมินจะกล่าวถึงในบทความจากตัวแทนผู้ปกครอง คุณปีเตอร์ ฮีฟชมิท เฮชบูห์ (Peter Hufschmid-Hirschbühl)

โรงเรียนที่มีคุณภาพนั้นจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่โรงเรียนของเราเรามีคณะ



สารจากครูใหญ่

กรรมการที่ดูแลด้านนี้โดยตรงซึ่ง
ผลงานต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ไปแล้วนั้นท่านสามารถอ่านได้จาก
บทความของคุณอิงโก สโตรห์เลอร์
(Ingo Ströhler) หนึ่งในคณะกรรมการ
โรงเรียนที่มีส่วนร่วมในกองบรรณาธิการ
จดหมายข่าวฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ผลจากการประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการทำการ
ประเมินในด้านต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันหมายถึง
ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง
รวมถึงพนักงานจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันนับถือและใส่ใจซึ่งกัน
และกันรวมถึงการร่วมมือกันเพื่อ
ประโยชน์ของโรงเรียนและในตอนท้าย
ของจดหมายข่าวนี้ท่านจะได้ทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของกลุ่มตัวแทน
นักเรียน (SMV) จากบทความของ เควิน
สตาบ (Kevin Staub) เกร็ด ๑๒

ในนามของตัวแทนโรงเรียน ขอให้
ทุกท่านสนุกกับการอ่านนะครับ

โดมินิค เทเลนบัค
ครูใหญ่

